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ÞINGSKJAL nr. 11 
 

Tillaga að umræðu um nokkur mál í skíðagöngu 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
 

- Á að taka aftur upp keppni í lengri vegalengdum til íslandsmeistaratitils? Ekki er hægt 
að bæta við fleiri keppnum á SMÍ, en ætti að hafa eitt bikarmót t,d, með lengri 
vegalengdum? Þetta hefur verið gert áður og spurning hvort þetta eigi að gera aftur. 

- Á að keppa til íslandsmeistaratitils í eldri flokkum á SMÍ? Erfitt að fá fleiri keppendur 
þegar það á að keppa við landsliðið en gæti verið gulrót að vera í sér eldri flokki. 

- Á skíðamót Íslands í skíðagöngu að vera í lok tímabils eins og það er í dag eða gæti 
verið hægt að halda það fyrr eins og tíðkast hjá öðrum þjóðum?  


